

คมคิด คนเขียน

วันที่มีอบอุกโลกใต้

กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตไปแล้ว หลังจาก "พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด" โฆษกรัฐบาล ออกมาตั้งข้อสังเกตพฤติกรรม แกนนำ กลุ่มเครือข่ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

กรณีการหายตัวไปของ "นายยุทธสารชีดิน วาบา" หรือ "แบมมูส แกนนำ" ทำนองว่า ทหารและตำรวจไม่ได้จับตัวไปแต่อย่างใด ซึ่งอาจเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเหมือนกรณีที่ อ.สะบ้าย้อย มีผู้ชายท่านหนึ่ง ไปแจ้งว่าหายตัวไป นัยว่าถูกตำรวจทหารจับกุมตัวไป แต่ไม่นานปรากฏตัวว่า ไปเที่ยวกับหญิงอื่น ที่ไม่ใช่ภรรยาที่จังหวัดสตูล

ครับ... ทำเอา สื่อบางค่าย พิธีกรทางแดงบางคน ออกอาการ จะเป็นจะตาย ออกมาพาล่านทำนองว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา ทำเอาผมเกิดอาการงง ก็ในเมื่อกลุ่มที่อ้างตัวว่า ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติ ก็กับการต่อต้านโครงการรัฐ หวังว่า จะกระทบกับปัญหา สิ่งแวดล้อม ก็ไม่เห็นจะต้องกลัวกระบวนการตรวจสอบ ถ้าไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มีเป้าหมายอื่นแอบแฝง

บอกตามตรง เห็นอาการของสื่อแดง ที่ใช้กรณีของมือบื้อต่อต้านโรงไฟฟ้า มาโจมตีรัฐบาลมากเป็นพิเศษ เชื่อได้เลย งานนี้คงมีเป้าหมายแอบแฝง คิดถ้าปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ต่อไปเรื่อย ๆ อาจต้องตกอยู่ใน สภาพอดอยากปากแห้ง ดังนั้นเลยต้องทำทุกทาง เพื่อให้รัฐบาลหมดความน่าเชื่อถือโดยเร็ว

เขียนถึงเรื่องนี้ ทำให้นึกถึงวันที่ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาในคดีโครงการรับจำนำข้าว ทั้งประเด็นปล่อยปละละเลย ให้เกิดการทุจริต และ จีทูจีก็มีข้อเสนอให้รัฐบาลเปิดทางให้สื่อของรัฐนำข้อเท็จจริงมาตีแผ่ให้ประชาชนได้รับทราบ

หวังให้ประชาชนได้รู้ว่า นโยบายที่อ้างว่าต้องการช่วยเหลือชาวบ้าน จริง ๆ แล้วมีคนบางกลุ่มนำไปใช้หาประโยชน์ ด้วยวิธีการเลวทรามต่ำช้า แต่รัฐบาลกลับมาทำวันนี้เลยทำให้นักการเมืองบางคนและสื่อบางค่าย ที่มีส่วนสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองกลับมามีเรี่ยวแรง ช่วยกันบิดเบือนข้อเท็จจริงอีกครั้ง

แต่ก็ต้องยอมรับกรณีเจ้าหน้าที่รัฐปะทะกับ กลุ่มเครือข่ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระหว่างที่ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรี ไปร่วมประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.สงขลา ฝ่ายบริหารผิดพลาดทั้งวิธีรับมือ และการใช้สื่อชี้แจงข้อเท็จจริง ถึงออกมาเรียกร้องผู้นำรัฐบาลอยู่บ่อย ๆ ให้ท่านปรับองค์ภาพ กระบวนการสร้างความเข้าใจกับประชาชน

อย่าไปคิดว่า เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ไม่ต้องฟังคะแนนเสียงของประชาชน ทำอะไรแล้วถูกต้องไปหมด แม้กระทั่งการไปตะคอกใส่ชาวประมง บอกเลขถ้า พล.อ.ประยุทธ์ อยากกลับมาเป็นนายกฯ หลังเลือกตั้ง ท่านต้องปรับตัวมาก แต่ถ้าคิดว่าที่ผ่านมามีทำถูก ทำดีแล้ว ก็ไม่ว่ากันขอให้โชคดี

ส่วนเรื่องก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา ที่ผ่านมาก็เห็นช้อยกันไปช้อยกันมานานเกินไปแล้ว วันนี้ขอเรียกร้อง ถ้าฝ่ายบริหารคิดว่า ชัยชนะต่าง ๆ ถูกต้องแล้ว ก็เดินหน้าไปเลยครับ ประเทศชาติเสียเวลามากแล้ว กับพวกที่ไม่ยอมรับกฎกติกา คอยขัดขวางความเจริญของชาติถามว่าในอนาคตก้าวในพื้นที่ภาคใต้ เกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้ถามจริงเถอะ ใครจะเป็นคนรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจและภาคประชาชน หรือจะรอพวกที่คอยขัดขวางการก่อสร้างโรงไฟฟ้า มาช่วยหาทางออกให้

อ้อ.. แล้ว บรรดาองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็น กสม. หรือ กลุ่มนักวิชาการ ที่ออกแถลงการณ์ปกป้องกลุ่มเครือข่ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ถามจริง ๆ เอะ ได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงครบถ้วนหรือยัง หรือเห็นแค่บางภาพก็สรุปได้เลยว่า ใครถูกใครผิด แกมงานนี้ ยังมีเครือข่ายแดง มาร่วมผสมโรงอีกด้วย

ไม่สงสัยบ้างหรือว่า กับพฤติกรรมเอ็นจีโอบางคน วัน ๆ ไม่ต้องทำงานทำอะไรอะไร ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย เวลารัฐจะผลักดันโครงการอะไร ก็ทำเป็นอวดฉลาด ออกมาขัดขวางคัดค้านตลอดเวลา แต่พอถามข้อเสนอแนะทางออก ก็ตอบไม่ได้ไปไม่เป็น เป็นพวกถ่วงความเจริญชาติแท้ ๆ

วันนี้ไม่ว่าใครก็ตาม มีข้อมูลอะไร ต้องออกมาเปิดเผยกันให้หมด อย่าให้เหมือนสมัย "ระบอบทักษิณ" เรื่องอำนาจ สื่อไหนไม่พินอบพิเทา ไม่มีโอกาสได้เสนอหน้าผ่านสื่อของรัฐ เหมือนอย่างที่ "หมาแก่" และ "แมวสาว" แสดงบทบาทอยู่ในเวลานี้.

“เขียนขัณฑ์”